

**ด่วนที่สุด**  
ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๐๕



ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ ๐ - ๓ ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และนายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่ อายุ ๐ - ๓ ปี โดยให้กระทรวงมหาดไทยขยายบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กให้รับเด็กตั้งแต่ อายุ ๐ - ๓ ปี และขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนทำงาน โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในมาตรการดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการการรับเด็กเล็กช่วงอายุ ๐ - ๓ ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิด และให้ความเห็นในการดำเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคในกรณีที่ศูนย์ฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการการรับเด็กเล็ก ช่วงอายุ ๐ - ๓ ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดำเนินการตอบแบบสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการขยายบริการการรับเด็กเล็กช่วงอายุ ๐ - ๓ ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบสำรวจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการการรับเด็กเล็กช่วงอายุ ๐ - ๓ ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์ฯ ได้ที่ QR Code หรือที่ <https://joo.g/LEIR> และรายงานผลให้จังหวัดทราบ ในรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [dlakrabi@gmail.com](mailto:dlakrabi@gmail.com) ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ ไชยมาตร)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทน  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๕๕๕๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

เลขที่ ๒๘๗๑  
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ ๐ - ๓ ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๐๒๓๖๘

ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

001124  
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า การประชุม คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก ตั้งแต่อายุ ๐ - ๓ ปี โดยให้กระทรวงมหาดไทยขยายบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กให้รับเด็ก ตั้งแต่อายุ ๐ - ๓ ปี และขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนทำงาน โดยกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในมาตรการ ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการขยายบริการการรับเด็กเล็กช่วงอายุ ๐ - ๓ ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิด และให้ความเห็นในการ ดำเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคในกรณีที่ศูนย์ฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรองรับการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การสำรวจความพร้อมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการการรับเด็กเล็กช่วงอายุ ๐ - ๓ ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัด ดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดำเนินการตอบแบบสำรวจ ความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการการรับเด็กเล็กช่วงอายุ ๐ - ๓ ปี และการขยายเวลา เปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบสำรวจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยสามารถ ดาวน์โหลดแบบสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการการรับเด็กเล็กช่วงอายุ ๐ - ๓ ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์ฯ ได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือ หรือที่ <https://joo.g/LCLR>

๗๒. ให้จังหวัด...

๒. ให้จังหวัดรวบรวม และบันทึกแบบสำรวจดังกล่าว ในรูปแบบไฟล์ Excel และรายงานผล  
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทาง e-mail : dla0816.4@gmail.com ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสถียร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โทร ๐๒-๒๕๑๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๐๔ หรือ ๔๑๔  
โทรสาร ๐๒-๒๕๑๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๑๘





กรมส่งเสริมการเกษตร  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เลขรับ ๒๓  
วันที่ 13 ก.พ. 2563  
เวลา

กรมส่งเสริมการเกษตร  
เลขรับ ๘๖๙๖  
วันที่ 13 ก.พ. 2563  
เวลา

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๕๖

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๐๒๓๖๔

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขยายบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนา  
การจัดการศึกษาท้องถิ่น  
เลขรับ ๘๖๘  
วันที่ 13 ก.พ. 2563  
เวลา

ด้วยการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาภาพสตรีแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/  
สถานรับเลี้ยงเด็ก ตั้งแต่อายุ ๐ - ๓ ปี โดยให้กระทรวงมหาดไทยขยายบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/  
สถานรับเลี้ยงเด็กให้รับเด็กตั้งแต่อายุ ๐ - ๓ ปี และขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต  
ของคนทำงาน ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี  
ให้ความเห็นชอบในมาตรการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การขยายบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก  
ให้รับเด็กตั้งแต่อายุ ๐ - ๓ ปี และขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์ฯ เป็นภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จึงขอให้หน่วยงานสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการการรับเด็กเล็กช่วงอายุ ๐ - ๓ ปี  
และการขยายเวลาเปิด - ปิด และให้ความเห็นในการดำเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรค  
ในกรณีที่ศูนย์ฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/  
สถานรับเลี้ยงเด็กเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ ทั้งนี้ ให้ส่งความเห็นและรายงานผลการสำรวจ  
ความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส่งมอบเอกสาร  
๐๐๓๓๖๖๖๖

(นายพลวัฒน์ การุญภาสกร)  
ผอ.ก.ง.ป.ค.



วันที่ 287	เลขรับ ๒๗๐	วันที่ 11 ก.พ. 2563
เลขรับ ๒ กพ. ๒๕๖๓	เลขรับ ๒๕๖๓	เลขรับที่ 2745
บันทึกข้อความ		เวลา

ส่วนราชการ สำนักนโยบายและแผน สป. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน โทร. ๕๐๒๕๑

ที่ มท ๐๒๑๑.๗/๗๖๓ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

**๑. เรื่องเดิม**

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (เอกสาร ๑)

**๒. ข้อเท็จจริง**

การประชุมตามข้อ ๑ มี นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และ ผช.ปมท. (นางสาวอโรชา นันทมนตรี) เป็นผู้แทน มท. เข้าร่วมการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ เรื่องสืบเนื่อง จำนวน ๑ เรื่อง คือ การพัฒนานโยบาย มาตรการการพัฒนาสถานภาพสตรี สืบเนื่องจากการประชุม กยส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการปรับมาตรการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสถานภาพสตรี จำนวน ๒ นโยบาย ได้แก่ นโยบายสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ และนโยบายเพิ่มโทษสำหรับผู้กระทำความผิดทางเพศ ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการและแนวทางที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้ (เอกสาร ๒)

๑) นโยบายสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี้

๑.๑) จัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก ตั้งแต่อายุ ๐ - ๓ ปี  
เสนอให้ มท. และ กทม. ขยายบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กให้รับเด็กตั้งแต่อายุ ๐ - ๓ ปี และขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนทำงาน

๑.๒) ส่งเสริมการลาของสามีเพื่อช่วยดูแลบุตรหลังคลอด (Paternity Leave)  
เสนอให้ รง. กำหนดให้ลูกจ้างชายสามารถลาเพื่อช่วยเหลือภรรยาดูแลบุตรช่วง ๐ - ๓ ปี โดยกำหนดจำนวนวันลาให้เท่ากับจำนวนวันที่ภรรยาลาคลอด โดยอาจให้ลาเป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกันจนครบวันลาภายใน ๓ ปี และให้ พม. เสนอประเด็นในการปรับแก้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ข้าราชการชายสามารถลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร จากเดิมลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ เป็นให้ลาได้ ๑๕ วันทำการ เป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกันจนครบวันลา

๑.๓) ขยายวันลาคลอดของแม่ โดยได้รับค่าจ้าง (Maternity Leave with Pay)  
เสนอให้ พม. เสนอประเด็นแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแก้ไขวันลาคลอดบุตรของข้าราชการจากเดิม ๙๐ วัน เป็น ๙๘ วัน และให้ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว ๙๘ วัน สามารถลาได้อีกไม่เกิน ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือนร้อยละ ๕๐ ของเงินเดือนปกติ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการดังนี้

- ๑) ปรับแก้ไขชื่อจากนโยบายสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นมาตรการการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ
- ๒) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการดังกล่าว
- ๓) เพิ่มมาตรการการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีด้านนวัตกรรม ๔.๐

๒) นโยบาย...

๒) นโยบายเพิ่มโทษสำหรับผู้กระทำความผิดทางเพศ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี้

๒.๑) แก้ไขกฎหมายเพื่อป้องปรามการกระทำความผิดทางเพศ ได้แก่

๑. กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับเพศเป็นความผิดที่ไม่อาจยอมความได้ทุกคดี  
เสนอให้ พ.ม. เสนอประเด็นยกเลิกมาตรา ๒๘๑ การกระทำความผิด ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารกำนัล ไม่เป็นเหตุให้  
ผู้ถูกระทำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายหรือมิได้เป็นการกระทำแก่บุคคลตั้งระบุไว้ในมาตรา ๒๘๕ เป็นความผิด  
อันยอมความได้ และยกเลิกมาตรา ๒๘๕ วรรค ๓ ความผิดตามมาตรา (อนาจาร) เป็นความผิดอันยอมความได้

๒. การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คุมประพฤติผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ  
เพื่อติดตามตัวและจำกัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งออกโดยอาศัยมาตรา ๘๙/๒ (๓) โดยระบุ  
ให้ผู้กระทำความผิดทางเพศที่ไม่ได้รับโทษจำคุกหรือได้ถูกจำคุกมาระยะหนึ่งแล้ว เมื่อจะปล่อยไปนอกเรือนจำ  
เพื่อไปอยู่ในชุมชน จะต้องใส่กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) ส่วนกรณีปล่อยชั่วคราว  
ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ วรรคสาม

๒.๒) คุ้มครองผู้เสียหายจากความผิดเกี่ยวกับเพศอย่างบูรณาการ เสนอให้ ยธ.  
พิจารณาให้มีศูนย์คุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยาผู้เสียหายจากความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง  
OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ยธ. พ.ม. สธ. เป็นต้น

๒.๓) มาตรการขึ้นทะเบียนผู้เคยต้องโทษความผิดเกี่ยวกับเพศ เสนอให้สำนักงาน  
ตำรวจแห่งชาติ พิจารณาเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้เคยต้องโทษเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ช่วยให้การดำเนินการ  
ในกระบวนการยุติธรรมหรือภารกิจของหน่วยงานอื่นของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอและมอบหมายให้  
ฝ่ายเลขานุการดำเนินการปรับแก้ไขชื่อจากนโยบายเพิ่มโทษสำหรับผู้กระทำความผิดทางเพศ เป็น มาตรการการ  
เพิ่มโทษสำหรับผู้กระทำความผิดทางเพศ และรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยรายงานผล  
ให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไปก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการดังกล่าว

๒.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๑ เรื่อง คือ ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและ  
พัฒนาสตรีของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.) ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะกรรมการ  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๒ ประเด็น ดังนี้

๑) การมอบหมายให้ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief  
Gender Equality Officer: CGEO) ระดับกระทรวง เป็นกรรมการ กยส. ฝ่ายเลขานุการเสนอ  
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขอความร่วมมือกระทรวงและหน่วยงานเกี่ยวข้อง  
มอบหมายให้ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer: CGEO)  
เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการ กยส. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโดยให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ  
ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

๒) เสนอการจัดทำ “งบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive: GRB)  
และข้อมูลจำแนกเพศ ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ผลักดันการจัดทำงบประมาณ  
ที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting: GRB) และจัดทำข้อมูลจำแนกเพศ โดยให้สำนัก  
งบประมาณร่วมกับ พ.ม. ดำเนินการพิจารณาแนวทางการจัดทำค่าของงบประมาณโดยคำนึงถึง  
การจัดงบประมาณอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรมสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๑ วรรค ๔ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๓ เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๑ เรื่อง คือ การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการรายงานฯ พม. กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้แนวคิด “๒๕ ปี ปฏิญญาปักกิ่ง: เสริมพลังสตรีสู่ความเสมอภาคอย่างยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ได้แก่ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ สาขา ๔๘ รางวัล โดยนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (เอกสาร ๓)

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๔ เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๑ เรื่อง คือ การกำหนดการประชุม กยส. ครั้งต่อไป มติที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดวันประชุม กยส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

๓. ข้อเสนอ

สนผ.สป. พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก ตั้งแต่อายุ ๐ - ๓ ปี ที่เสนอให้ มท. ขยายบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กให้รับเด็กตั้งแต่อายุ ๐ - ๓ ปี และขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนทำงาน เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สส. เห็นควรแจ้งให้ สส. ดำเนินการสำรวจความพร้อมของศูนย์ฯ ในการขยายบริการการรับเด็กเล็กช่วงอายุ ๐ - ๓ ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิด ศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับมาตรการการสนับสนุนสตรี ให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ มท. ต่อไป

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามข้อ ๓ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ ที่เสนอมาพร้อมนี้

วิภา ลานนท์

(นางสาววิรัชชา สงวนเสริมศรี)  
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

(นางสาวโรชา นันทมนตรี)

ผช.ปมท.

เห็นชอบ  
ธรรมาภรณ์

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

- การพัฒนานโยบาย มาตรการการพัฒนาสถานภาพสตรี

สืบเนื่องจากการประชุม กยส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) นโยบายและมาตรการการพัฒนาสถานภาพสตรี เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒ นโยบาย ได้แก่ (๑) นโยบายการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ (๒) นโยบายเพิ่มโทษสำหรับผู้กระทำความผิดทางเพศ และได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาปรับนโยบาย มาตรการ ให้ครอบคลุมประเด็นข้อเสนอที่ได้รับเพิ่มเติมจากที่ประชุมทั้ง ๒ ประเด็นนโยบาย

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการทบทวนร่างนโยบายฯ ดังกล่าวข้างต้น และเสนอแนวทางที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๓.๑ นโยบายการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ

ที่มาของนโยบาย : ผู้หญิงถูกเลือกปฏิบัติด้านการจ้างงาน เนื่องจากสังคมเชื่อว่าผู้หญิงมีบทบาทเป็นแม่และภรรยา ดูแลและบริการคนในครอบครัว ดังนั้น เมื่อสังคมเปลี่ยนผ่านสู่ความจำเป็นที่ทั้งหญิงชายต้องดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงพบว่า ผู้หญิงกลายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งงานบ้าน (domestic work) และงานการผลิต (productive work) ส่งผลให้ผู้หญิงขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และต้องใช้เวลาการทำงานส่วนหนึ่งไปกับการเจริญพันธุ์ คือ การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ส่งผลทำให้ถูกมองว่ามีประสิทธิภาพการทำงานน้อย

ผู้ได้รับประโยชน์ ประกอบด้วย

- ๑) กลุ่มแรงงานหญิง จำนวน ๑๗,๑๑๕,๓๐๐ คน จำแนกเป็น
  - แรงงานหญิงในระบบ จำนวน ๗,๘๕๒,๕๐๐ คน
  - แรงงานหญิงนอกระบบ จำนวน ๙,๒๖๒,๘๐๐ คน
- ๒) กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน ๑,๐๖๑.๐๘๒ คน
- ๓) กลุ่มผู้หญิงสูงอายุที่ต้องดูแลเด็ก จำนวน ๓๗๙,๒๔๗ คน

มาตรการ	แนวทางเสนอคณะรัฐมนตรี	ความเห็นกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๒	เหตุผล/ประโยชน์
๑. จัดบริการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก ตั้งแต่ อายุ ๐ - ๓ ปี	- ให้กระทรวงมหาดไทย และ กรุงเทพมหานคร ขยายบริการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก ให้รับเด็กตั้งแต่อายุ ๐-๓ ปี และขยายเวลาเปิด-ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนทำงาน	-ควรให้ภาครัฐเป็นแกนนำ - ควรให้ ชุมชนมีส่วนร่วม - มท. รับไปสำรวจความพร้อม เพื่อเตรียมดำเนินการร่วมกับ อปท.	๑. เกิดนโยบาย women friendly ส่งผลต่อการสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเอื้ออำนวยต่อการออกไปทำงานนอกบ้านของสตรีอย่างเต็มที่



มาตรการ	แนวทางเสนอคณะรัฐมนตรี	ความเห็นกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๒	เหตุผล/ประโยชน์
			๒. เป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิต (equity from the start) และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
๒. ส่งเสริมการลาของสามีเพื่อช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด (Paternity Leave)	<p>๑. ให้กระทรวงแรงงานกำหนดให้ลูกจ้างชายสามารถลาเพื่อช่วยเหลือภรรยาดูแลบุตรช่วงอายุ ๐ - ๓ ปี โดยกำหนดจำนวนวันลาให้เท่ากับจำนวนวันที่ภรรยาลาคลอด โดยอาจให้ลาเป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกันจนครบวันลาภายใน ๓ ปี</p> <p>๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอประเด็นในการปรับแก้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ข้าราชการชายสามารถลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรจากเดิมลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ เป็นให้ลาได้ ๑๕ วันทำการ เป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกันจนครบวันลา</p>	-เป็นการส่งเสริมความเท่าเทียม และจัดการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ	<p>๑. ส่งเสริมให้ผู้ชายได้มีส่วนร่วมในการดูแลบุตร</p> <p>๒. การที่พ่อสามารถลางานเลี้ยงดูลูก ได้ส่งผลดีต่อชีวิตครอบครัวและชีวิตผู้หญิงรวมถึงส่งผลดีต่อเด็กด้วยการทำให้การหย่าร้างน้อยลง</p> <p>๓. เด็กที่เติบโตมาในสภาพที่คู่รักมีความสัมพันธ์เท่าเทียมกัน มีโอกาสสูงที่จะเป็นเด็กที่มีความสุข มีสุขภาพดี ผลการเรียนดี เห็นคุณค่าในตัวเองมาก และมีพฤติกรรมในการสร้างปัญหาน้อย</p>
๓. ขยายวันลาคลอดของแม่ โดยได้รับค่าจ้าง (Maternity Leave with Pay)	-ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอประเด็นแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้	- มีความสอดคล้องกับกระทรวงแรงงาน ที่ให้สตรีลาคลอดบุตรได้ ๙๘ วัน และให้ใช้สิทธิ	<p>๑. ปรับเปลี่ยนจำนวนวันลาคลอดของข้าราชการให้เท่ากับภาคเอกชน</p> <p>๒. เพื่อสนับสนุนนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่</p>

